

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.พม.ครั้งที่ ๗๔๘/๕๗ - ๖๐
วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐ น. ห้องประชุม ชั้น ๘
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.พม.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
รว.พม.	<p>๑. จากการนำเสนอข่าว/สถานการณ์ข่าว/กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ขอให้หน่วยงานขยายผลการดำเนินงานและให้ความช่วยเหลือตามบทบาทภารกิจ พม.ดังนี้</p> <p>๑.๑ ข่าวจาก นสพ. เดลินิวส์ กรณีเด็กอายุ ๑๕ ปี ถูกพ่อเลี้ยงล่อลวงละเมิดทางเพศ จังหวัดอุบลราชธานี</p> <p>๑.๒ ขอขึ้นชมเด็กยกอดกตัญญูอายุ ๘ ขวบ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา หาเงินเลี้ยงครอบครัวจากการขายพืชผักสวนครัว</p> <p>๑.๓ ขอขอบคุณหน่วยงานและทีมปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัย สำหรับกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทภารกิจของ พม.</p> <p>๒. ภารกิจ/การขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป</p> <p>๒.๑. เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รว. ประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “สูงวัย ภาย ใจ แข็งแรง” ซึ่งขอขึ้นชมการดูแลสุขภาพและขอให้หน่วยงานมีการเก็บข้อมูล ผู้สูงอายุ/ถอดบทเรียนวิถีชีวิตผู้สูงอายุ ตัวอย่างของการครองตน ดังเช่น นักรักกีฬาผู้สูงอายุ วัย ๘๗ ปี น้ำหนักตัวประมาณ ๔๗ กก. นอนวันละ ๘-๑๐ ชม. ออกกำลังกาย โดยการเดินอย่างสม่ำเสมอ วันละ ๓ ชม. และมีบุตรสาวเป็นผู้ดูแล เป็นต้น</p> <p>๒.๒ การขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย วันที่อยู่อาศัยโลก แผนที่อยู่อาศัย ๒๐ ปี กรณีสลัม ๔ ภาค ขอให้ขับเคลื่อนการทำงานต่อไป จัดทำประเด็น เตรียมตอบสื่อ และรายงาน PMOC ทราบ</p> <p>๒.๓ ขอติดตามแผนการก่อสร้างและตกแต่งภายในอาคารใหม่ การส่งมอบงาน และแผนครุภัณฑ์ รวมถึงการจัดหางบประมาณเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่การใช้งาน จากการของบประมาณกลางปี ๒๕๖๑ และตั้งงบประมาณรองรับในปี ๒๕๖๒ โดยให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนราชการ ขอให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ขอเสนอแนะเพิ่มเติมให้หารือทีมช่างวิศวกร สถาปนิก ทีมกฎหมายและที่เกี่ยวข้อง ว่าหากต่อเติมอาคารเพิ่ม ๑ ชั้น โดยใช้วัสดุเบา โดยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและโครงสร้างการก่อสร้าง ขอให้มีการศึกษานำประเด็นไปหารือและเน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของทุกส่วน ทุกอย่างต้องเปิดเผย ชัดเจน และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>๒.๔ การแถลงข่าวโครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ SHIFT and SHARE” ภายใต้โครงการปฏิหาริย์แห่งชีวิต (MOL) ประจำปี ๒๕๖๐ วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ขอให้หน่วยงานพิจารณาปรับเวลาการแถลงข่าวเป็นช่วงเช้า</p> <p>๒.๕ การขับเคลื่อนงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม ๑๓๐๐ และระบบเครือข่าย เบอร์เดียวทั่วโลก โดยให้จัดทำแผนการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กสทช. กระทรวงการต่างประเทศ และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (IO)</p> <p>๒.๖ การขับเคลื่อนงานการพัฒนาผู้แสดงความสามารถตาม Action Plan ที่วางไว้ เตรียมการอบรม หลักสูตร และการปฏิบัติการข่าวสาร (IO)</p>	<p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ดย.</p> <p>ดย.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ผส.</p> <p>กคช./พอช./ผส/ผส.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p> <p>ผส.</p> <p>สป.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ศรีบุญเรือง)
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พก.
หัวหน้าเวรอำนาจการ ศปก.พม.
๗ พ.ย ๒๕๖๐

(นางสาวแรมรุ่ง สุพรรณเสถียร)
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
๗ พ.ย ๒๕๖๐